

ที่ สปสช. ๖.๗๐ /๘๑๗๗

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อ้างถึง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดรายการจ่ายอุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สปสช.จึงขอแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้บริการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีอุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ดังนี้

๑. อุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ประกอบด้วยอุปกรณ์ รหัส ๐๖๐๔ และ ๕๗๐๑-๕๗๐๔ โดยกำหนดข้อบ่งชี้หลัก ให้ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียม

๒. จำนวนการเบิกอุปกรณ์ฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น โดยครอบคลุมระยะเวลาในการนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป

๓. กำหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ การจ่ายฯ อุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่อ้างถึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รหัส	รายการ	หน่วย	ราคาจ่าย ไม่เกิน (บาท)
๕๗๐๐	๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ข้อบ่งชี้หลัก รายการ ๐.๖.๔ และ ๕.๗.๑-๕.๗.๔ สำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียม		
๕๗๐๑	๕.๗.๑ ถุงเก็บของเสียจากรำไส้ชนิด ๑ ชิ้น (One piece appliance) ลักษณะ ถุงรองรับอุจจาระชนิดชิ้นเดียวมีแผ่นปิดผิวหนังที่มีสารป้องกันผิวหนัง อายุการใช้งาน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีผ่าตัดช่องเปิดลำไส้ที่หน้าท้องเพื่อระบายอุจจาระ เก็บกากแก๊ส ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้ที่มีลักษณะเรียบ ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้แห้งสะอาด ปราศจากกลิ่น	ถุงละ	๗๐
๕๗๐๒	๕.๗.๒ ถุงเก็บของเสียจากรำไส้ชนิด ๒ ชิ้น (Two pieces appliance)	ถุงละ	๗๐

รหัส	รายการ	หน่วย	ราคาจ่าย ไม่เกิน (บาท)
	<p>ลักษณะ ถูกรองรับอุจจาระชนิดใช้ร่วมกับแป้นปิดหน้าท้องรอบลำไส้ อายุการใช้งาน มากกว่า ๒ สัปดาห์ สามารถซักล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p> <p>ข้อบ่งชี้ ใช้รองรับอุจจาระทางหน้าท้อง เก็บกักแก๊ส ใช้ร่วมกับแป้นปิดหน้าท้อง ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น</p>		
๕๗๐๓	<p>๕.๗.๓ แป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) ในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม</p> <p>รายการอุปกรณ์รหัส ๕๗๐๓A และ ๕๗๐๓B สามารถใช้ร่วมกับถุงเก็บปัสสาวะหน้าท้อง (Urostomy)</p>		
๕๗๐๓A	<p>แป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ</p> <p>ลักษณะ แป้นปิดหน้าท้องรอบลำไส้/ทวารเทียม แบบเรียบ เป็นแป้น หรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนเรียบ ทำหน้าที่ป้องกันผิวหนังระคายเคืองจากอุจจาระหรือปัสสาวะ และอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับปิดถูกรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะ อายุการใช้งาน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง</p> <p>ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีช่องเปิดลำไส้/ทวารเทียม ที่หน้าท้องเพื่อระบายอุจจาระหรือปัสสาวะ ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้/ทวารเทียมที่มีลักษณะเรียบ ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้/ทวารเทียม แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น</p>	ชิ้นละ	๑๔๐
๕๗๐๓B	<p>แป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบนูน (Convexity)</p> <p>ลักษณะ แป้นปิดหน้าท้องรอบลำไส้/ทวารเทียม แบบนูน เป็นแป้นหรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนนูน ทำหน้าที่ป้องกันผิวหนังระคายเคืองจากอุจจาระ หรือปัสสาวะ และอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับปิดถูกรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะ อายุการใช้งาน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง</p> <p>ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยมีผิวหนังมีร่องหรือรอยพับ ไม่เรียบเสมอกับลำไส้/ทวารเทียม ไม่เสมอกับผิวหนังหน้าท้องของผู้ป่วย จากลำไส้ถูกดึงรั้งเข้าไปในช่องท้อง หรือ ผื่นหน้าท้องขยายใหญ่ ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้/ทวารเทียม ที่มีระดับเดียวหรือต่ำกว่าผื่นหน้าท้องแห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น</p>	ชิ้นละ	๑๘๕
๕๗๐๔	<p>๕.๗.๔ อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม</p> <p>รายการอุปกรณ์รหัส ๕๗๐๔A, ๕๗๐๔B, ๕๗๐๔C และ ๕๗๐๔D สามารถใช้ร่วมกับถุงเก็บปัสสาวะหน้าท้อง (Urostomy)</p>		
๕๗๐๔A	<p>ผงแป้ง (Stoma Powder)</p> <p>ลักษณะ ผงแป้งดูดซับความชื้นและละลายให้เป็นลักษณะเจลลาตินเคลือบปกป้องผิวหนัง</p> <p>ข้อบ่งชี้ ใช้โรย/พ่นบางๆ บนผิวหนังรอบลำไส้/ทวารเทียม ที่เป็นแผล ช่วยการหายของแผลได้เร็วขึ้น</p>	ขวดละ	๓๐๐
๕๗๐๔B	<p>กาว (Stoma Paste)</p> <p>ลักษณะ ครีมข้นที่มีลักษณะคล้ายกาว หรือแป้งเปียกดูดซับความชื้นปกป้องผิว ส่งเสริมการหายของแผล</p> <p>ข้อบ่งชี้ ใช้ทา หรือป้ายบนผิวหนังที่มีแผลเพื่อส่งเสริมการหายของแผล ใช้ปกป้องผิวหนังรอบลำไส้/ทวารเทียม ไม่ให้สัมผัสกับของเสีย ใช้เติมหรือเสริมผิวหนังที่มีรอยพับ มีช่องของผิวหนัง หรือลำไส้/ทวารเทียม ไม่เสมอกับผิวหนังหน้าท้องของผู้ป่วย</p>	หลอด ละ	๓๐๐

รหัส	รายการ	หน่วย	ราคาจ่าย ไม่เกิน (บาท)
๕๗๐๔C	แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย (Stoma Wafer) ขนาด ๑๐ x ๑๐ ซม. ลักษณะ เป็นแผ่นรองที่บางและยืดหยุ่น ทำหน้าที่ดูดซับความชื้น ไม่ยอมให้ของเหลว อากาศ และเชื้อโรคผ่านเข้าสู่ผิวหนังสามารถตัดให้เข้ากับรูปร่างของผิวหนังได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ติดกับผิวที่มีแผล เพื่อปกป้องผิวหนัง หรือใช้เพื่อปรับสภาพผิวหนัง ให้เรียบ	ชิ้นละ	๓๐๐
๕๗๐๔D	เข็มขัด (Stoma Belt) ลักษณะ เข็มขัดรัดแป้นปิดหน้าท้อง ชนิด two-pieces appliance	เส้นละ	๓๐๐
	ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดแป้นรองให้ติดกับผนังหน้าท้อง กรณีลำไส้/ทวารเทียมที่หน้าท้องมีระดับเดียว หรือต่ำกว่าผนังหน้าท้อง		
๐๖๐๔	๐.๖.๔ ถุงเก็บปัสสาวะหน้าท้อง (Urostomy) ชนิดใช้ระยะยาว ลักษณะ ถุงรองรับปัสสาวะต้องมีลิ้นกั้นไม่ให้น้ำปัสสาวะไหลย้อนกลับไปยังบริเวณทวารเทียมป้องกันการติดเชื้อ ปลายถุงเป็นก๊อกรูปเพื่อสะดวกในการระบายน้ำปัสสาวะ ข้อบ่งชี้ สำหรับรองรับปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการผ่าตัดเปิดทวารเทียม	ถุงละ	๑๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจตต์ ธรรมธัชอารี)

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

โทร. ๐๒-๕๕๔-๐๕๐๕

ผู้รับผิดชอบ นางสาววันวิสาข์ พลอยบุศย์

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต